

NGHỊ QUYẾT SỐ 948-2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ RIVER OAKS, TIỂU BANG TEXAS, KÊU GỌI TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ DÒN PHIẾU (RUNOFF ELECTION) VÀO NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2018; PHÊ DUYỆT CUỘC BẦU CỬ CHUNG VỚI HẠT TARRANT; ĐỒNG THỜI XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHO CUỘC BẦU CỬ ĐÓ; VÀ ÁN ĐỊNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC.

XÉT RẰNG, thành phố River Oaks, tiểu bang Texas, là thành phố tự quản (home rule city) hoạt động theo điều lệ đã được toàn bộ cử tri thông qua theo Điều XI, Mục 5 của Hiến pháp tiểu bang Texas và Chương 9 của Bộ luật Chính quyền Địa phương; và

XÉT RẰNG, cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 để bầu ra Thành viên hội đồng thành phố nắm giữ Vị trí số 3 chưa hết nhiệm kỳ; và

XÉT RẰNG, căn cứ theo Mục 7.10, "Bầu cử dòn phiếu" của Điều lệ Thành phố sửa đổi năm 2009, trong trường hợp không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu, thì sẽ phải tổ chức bầu cử dòn phiếu theo luật của tiểu bang; và

XÉT RẰNG, Hội đồng Thành phố đã kiểm phiếu chính thức từ Cuộc bầu cử đặc biệt ngày 6 tháng 11 năm 2018, được niêm yết và công bố theo luật ngày 15 tháng 11 năm 2018 tại buổi họp hội đồng thành phố được triệu tập đặc biệt lúc 7h00 chiều và Dan Dagele đã nhận được 23,96% số phiếu bầu, Sherrie Uptmore Dast nhận được 38,73% số phiếu bầu và Darren Houk nhận được 37,30% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử này, không có người nào có số phiếu bầu chiếm đa số trong cuộc bầu cử đặc biệt cho Vị trí số 3 trong Hội đồng Thành phố (chưa hết nhiệm kỳ); và

XÉT RẰNG, trường hợp không có số phiếu bầu chiếm đa số cho một trong các ứng cử viên vào Vị trí số 3 trong Hội đồng Thành phố (chưa hết nhiệm kỳ), sẽ cần tổ chức bầu cử dòn phiếu giữa các ứng cử viên có số phiếu bầu cao thứ nhất và cao thứ hai trong cuộc bầu cử đặc biệt để tiến hành bầu cử; và

XÉT RẰNG, cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức dưới hình thức bầu cử chung theo quy định của Chương 271, Bộ luật Bầu cử của tiểu bang Texas; và

XÉT RẰNG, bằng Nghị quyết này, Hội đồng Thành phố dự kiến chỉ định một nơi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử dòn phiếu, nhằm bổ nhiệm các vị trí viên chức bầu cử cần thiết để xây dựng và công bố quy trình thực hiện cuộc bầu cử dòn phiếu.

DO ĐÓ, ĐẾN ĐÂY, HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ RIVER OAKS, TIỂU BANG TEXAS, QUYẾT ĐỊNH RẰNG:

Mục 1. Kêu gọi bầu cử dòn phiếu. Kêu gọi bầu cử dòn phiếu để bầu người kế nhiệm cho Vị trí số 3 trong

Hội đồng Thành phố chưa hết nhiệm kỳ để nắm giữ nhiệm kỳ sau khi người kế nhiệm được bầu cử và đánh giá năng lực theo quy định, đồng thời tiếp tục nhiệm kỳ đến tháng 5 năm 2019 hoặc đến khi người kế nhiệm được bầu cử và đánh giá năng lực theo quy định. Cuộc bầu cử dồn phiếu sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 năm 2018 trong khoảng thời gian từ 7h00 sáng đến 7h00 chiều tại Hội trường Thành phố River Oaks ở địa chỉ 4900 River Oaks Blvd., River Oaks, Texas 76114.

Mục 2. Phê duyệt thỏa thuận bầu cử chung. Trước khi bầu cử, Thành phố đã ký thỏa thuận bầu cử chung và hợp đồng dịch vụ bầu cử với Hạt Tarrant, được thực hiện theo quy định của Chương 271 của Bộ luật bầu cử ("Thỏa thuận").

Mục 3. Ứng cử cho vị trí bằng phiếu kín. Thị trưởng đã chứng thực với Ban thư ký Thành phố rằng tên của **Sherrie Uptmore Dast và Darren Houk** sẽ được ghi lên lá phiếu kín để làm ứng cử viên cho Vị trí số 3 của cuộc bầu cử dồn phiếu.

Mục 4. Bỏ phiếu sớm.

a. Bỏ phiếu sớm bằng cách trực tiếp đến bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu sớm bằng cách trực tiếp đến bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 11 năm 2018 và tiếp tục đến ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Hội đồng Thành phố River Oaks ở 4900 River Oaks Blvd., River Oaks, Texas 76114. Vào tối thiểu hai ngày trong thời gian bỏ phiếu sớm, địa điểm bỏ phiếu sớm phải mở cửa trong tối thiểu mười hai (12) giờ.

b. Bỏ phiếu sớm qua thư. Viên chức điều hành bầu cử hạt Tarrant được bổ nhiệm làm Thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử dồn phiếu đặc biệt. Có thể gửi phiếu để bỏ phiếu sớm qua thư cho Viên chức điều hành bầu cử đến Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018, lúc 7h00 chiều hoặc ngày làm việc tiếp theo sau ngày bầu cử, lúc 5h00 chiều nếu phong bì của bên chuyển thư được đóng dấu bưu điện trước 7h00 chiều tại địa điểm bầu cử vào ngày bầu cử (trừ khi áp dụng các thời hạn nước ngoài hoặc quân đội) theo địa chỉ sau: Thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm, Hòm thư bưu điện 961011, Fort Worth, Texas 76161-0011. Bỏ phiếu sớm bằng phiếu kín phải được gửi qua thư cho Viên chức quản lý bầu cử theo cùng địa chỉ nói trên.

c. Bỏ phiếu sớm thông qua Ban bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm, bằng cách trực tiếp đến bỏ phiếu và qua thư sẽ do Ban phụ trách bỏ phiếu sớm kiểm phiếu, ban này được thành lập dưới đây. Viên chức bầu cử chủ trì và Viên chức bầu cử dự khuyết, do Hạt Tarrant bổ nhiệm, lần lượt đóng vai trò là viên chức chủ trì và viên chức dự khuyết của Ban phụ trách bỏ phiếu sớm. Các viên chức bầu cử khác phục vụ cuộc bầu cử đóng vai trò là thành viên khác của Ban phụ trách bỏ phiếu sớm.

Mục 5. Bổ nhiệm Viên chức bầu cử và Viên chức bầu cử dự khuyết. Viên chức bầu cử chủ trì và Viên

chức bầu cử dự khuyết do Hạt Tarrant bổ nhiệm theo quy định trong Chương 271 của Bộ luật bầu cử của tiểu bang Texas.

Mục 6. Phương pháp bỏ phiếu. Bỏ phiếu sớm bằng cách trực tiếp đến bỏ phiếu được tiến hành riêng trên hệ thống bỏ phiếu điện tử eSlate của Hạt Tarrant. Vào Ngày bầu cử, cử tri được chọn bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử eSlate hoặc bỏ phiếu kín bằng giấy được quét ngay tại địa điểm bỏ phiếu bằng cách sử dụng hệ thống bỏ phiếu eScan của Hạt Tarrant. Toàn bộ các chi phí cần thiết cho việc bầu cử, mua vật tư và thuê viên chức bầu cử được ủy quyền và thực hiện theo Thỏa thuận và Bộ luật.

Mục 7. Luật điều chỉnh và người đủ điều kiện bỏ phiếu. Cuộc bầu cử dồn phiếu được tổ chức theo Hiến pháp của Tiểu bang Texas và Bộ luật, đồng thời toàn bộ công dân đủ điều kiện là cử tri của Thành phố sẽ được quyền bỏ phiếu tại cuộc bầu cử.

Mục 8. Công bố và niêm yết thông báo bầu cử. Thông báo bầu cử được đưa ra theo Chương 4 của Bộ luật.

Mục 9. Biện pháp cần thiết. Thị trưởng và Thư ký Thành phố, sau khi tham vấn với Luật sư Thành phố, được ủy quyền và chỉ thị áp dụng bất kỳ và toàn bộ các biện pháp cần thiết để tuân thủ các điều khoản của Bộ luật khi tổ chức và tiến hành cuộc bầu cử dồn phiếu, cho dù có được ủy quyền rõ ràng hay không.

Mục 10. Ngày hiệu lực. Nghị quyết này có hiệu lực sau khi được thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BUTLER, CHÍNH THỨC ĐỀ XUẤT, VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ASHTON PHÊ DUYỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 948-2018 KÊU GỌI TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ DỒN PHIẾU VÀO NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2018 ĐỂ BẦU NGƯỜI NẮM GIỮ VỊ TRÍ SỐ 3 TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ (CHƯA HẾT NHIỆM KỲ). TẤT CẢ ĐỀU BỎ PHIẾU TÁN THÀNH. ĐÃ DUYỆT THEO SỐ PHIẾU ĐA SỐ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VÀO NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018.

CHỨNG THỰC:

Thư ký thành phố

THÀNH PHỐ RIVER OAKS

Thị trưởng

